



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๕๐๓๙

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานประเด็นเด่นประจำวัน ประจำวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ รวม ๘ ข่าว มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสิริกาญจน์ สุธวนิชย์)

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์
โฆษการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานประเด็นเด่นประจำวัน
ประจำวันที ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑	กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดงาน ศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ ๒๐๒๒	dailynews thaipost bangkokbiznews	<p>- สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานเทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ Bangkok Art Biennale ๒๐๒๒ (BAB ๒๐๒๒) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. เฝ้ารับเสด็จฯ</p> <p>- สำหรับเทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ Bangkok Art Biennale ๒๐๒๒ (BAB๒๐๒๒) จัดโดย มูลนิธิ บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ ร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กทม. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCCE) และเครือข่ายพันธมิตรภาครัฐ และเอกชน จัดแสดงผลงานศิลปะกว่า ๒๐๐ ชิ้นจากศิลปินชั้นนำของโลก ๗๓ ศิลปิน ๓๕ สัญชาติภายใต้แนวคิดใหม่ “CHAOS : CALM โกลาหล : สงบสุข” จัดแสดงตามสถานที่สำคัญต่าง ๆ ทางประวัติศาสตร์ในกรุงเทพฯ ๑๒ แห่ง และในพื้นที่เสมือนจริง BAB Virtual Venue โดยจัดแสดงตั้งแต่วันที่ ๒๒ ต.ค.๖๕-๒๓ ก.พ.๖๖</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- ประสานความร่วมมือ จัดเทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติบางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ ๒๐๒๒ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพฯ</p>	<p>- สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวและ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ประชาชนเข้าชมเทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ ๒๐๒๒ ถึงวันที่ ๒๓ ก.พ.๖๖ ในสถานที่สำคัญต่าง ๆ ใน กรุงเทพฯ</p>
๒	กทม.ตั้งศูนย์รับมือฝุ่น PM๒.๕ ที่เพิ่มสูงขึ้น ในช่วงฤดูหนาว	เดลินิวส์ มติชน matichon facebook.com/prbangkok facebook.com/TV&HD facebook.com/radiothailand twitter.com/news๑๐๐๕fm twitter.com/Bugaboot	<p>- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศ กทม. พร้อมแนะนำประชาชนดาวนิโพลดแอปพลิเคชัน AirBKK โดยศูนย์ฯ ดังกล่าวจัดตั้งขึ้น เพื่อรวบรวมข้อมูลฝุ่นในพื้นที่กรุงเทพฯ เนื่องจากเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาว ค่าฝุ่น PM๒.๕ จะสูงขึ้น เพราะมีความกดอากาศสูง ลักษณะเหมือนฝาชีครอบ โดยเฉพาะจุดที่ลมนิ่งจะมีค่าฝุ่นสูง</p> <p>- สำหรับปัจจัยที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย (๑) ความสูงผสม (๒) ความกดอากาศ (๓) ความเร็วลมต่ำ และ (๔) แหล่งกำเนิดของฝุ่น ได้แก่ การจราจรทางบก (ร้อยละ ๔๓) ฝุ่นทุติยภูมิ (ร้อยละ ๒๐-๓๒) การเผาชีวมวล/ขยะ (ร้อยละ ๑๕-๒๕) และฝุ่นเศษดินละเอียดจากถนน (ร้อยละ ๘-๑๗)</p> <p>- อย่งไรก็ตาม กทม.สามารถควบคุมส่วนการเผาไหม้ ซึ่งจะดูแลการเผาไหม้ของรถยนต์เป็นหลัก โดยเฉพาะพื้นที่เขตหนองแขม ซึ่ง กทม.จะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้มาตรการลดตรวจพื้นที่อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง ทั้ง</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- บูรณาการความร่วมมือ ขับเคลื่อนการป้องกันและ แก้ไขปัญหาฝุ่น PM ๒.๕ อย่าง เข้มขันและต่อเนื่อง</p> <p>- เข้มงวดมาตรการป้องกัน ฝุ่น PM ๒.๕ จากแหล่งกำเนิด</p>	<p>- สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และสำนักงาน ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ความคืบหน้าการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหา ฝุ่น PM ๒.๕ รวมถึงการเข้มงวด มาตรการป้องกันฝุ่น PM ๒.๕ จากแหล่งกำเนิดฝุ่น ได้แก่ รถยนต์ รถบรรทุก โรงงาน และการเผาชีวมวลอย่าง</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			การตรวจการเผาไหม้ของรถยนต์ควันดำ ไซตงานก่อสร้าง แพลนท์ปูน และพื้นที่ที่มีการขนส่งสูง ส่วนการเผาไหม้ทางการเกษตรแถบชานเมือง เช่น เขตลาดกระบัง ขณะนี้ยังไม่มีเผาไหม้ แต่ต้องรอสิ้นปีฤดูกาลเก็บเกี่ยว อาจมีการเผาไหม้เพิ่มขึ้น		ต่อเนื่อง พร้อมแจ้งเตือนประชาชนดูแลรักษาสุขภาพจากสถานการณ์ฝุ่นที่เพิ่มขึ้นในช่วงฤดูหนาว
๓	สภา กทม. ขอให้ กทม. รอการรายงาน คกก.วิสามัญ จรรยาและขนส่ง พิจารณา แนวทางจัดเก็บ ค่าโดยสาร รถไฟฟ้า สายสีเขียว	ข่าวสด ไทยโพสต์ มติชน ผู้จัดการรายวัน ๓๖๐ องศา matichon innnews matichonweekly mcot prachachat thairath thereporters ch๗ thansettakij siamrath nationtv isranews topnews pptvhd๓๖ today.line.me bangkokbiznews thaipost posttoday thaipbs ryt๙ ch๗ infoquest	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวว่า กทม.ได้เสนอญัตติขอรับ ความเห็นจากสภา กทม. เรื่อง แนวทางการเก็บค่าโดยสารโครงการรถไฟฟ้า สายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต และช่วงบางรีง-สมุทรปราการ และญัตติขอรับความเห็นจากสภา กทม.เรื่อง การดำเนินการโครงการ รถไฟฟ้าสายสีเขียว ในการประชุมสภา กทม.สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยที่ประชุมมีมติให้รวมทั้งสองญัตติเข้าด้วยกัน และมีสมาชิกสภา กทม.อภิปรายอย่างกว้างขวาง - ที่ประชุมสภา กทม.ยังไม่พิจารณาเรื่องรถไฟฟ้าสายสีเขียว และให้ กทม. ถอนเรื่องออกไปก่อน เนื่องจากข้อมูลยังไม่ครบถ้วนและให้รอคณะกรรมการ วิสามัญจรรยาและขนส่ง สภา กทม.รายงานข้อมูล ซึ่งที่ประชุมแสดงความเห็น หลากหลายว่า เรื่องนี้ไม่ใช่อำนาจของ กทม. เป็นอำนาจของคณะกรรมการ ที่ คสช. ตั้งขึ้นมา ซึ่งต้องนำข้อมูลทั้งหมดมาพิจารณาให้รอบคอบอีกครั้ง ส่วนการเก็บค่าโดยสารส่วนต่อขยายที่ ๒ อัตรา ๑๕ บาท ขอพิจารณาอีกครั้ง เพราะยังไม่ได้ความเห็นจากสภา กทม.	ด้านบวก - ติดตามความคืบหน้าการหา ข้อยุติเรื่องการจัดเก็บค่า โดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียว ส่วนต่อขยาย และการเร่งรัด โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ส่วนเดิมและส่วนต่อขยายให้ ต่อเนื่องเป็นโครงข่ายเดียวกัน	- สำนักงานจรรยาและขนส่ง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้า การพิจารณาจัดเก็บค่า โดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียว และการเร่งรัดโครงการ รถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วน เดิมและส่วนต่อขยายให้ ต่อเนื่องเป็นโครงข่ายเดียวกัน
๔	กทม.พื้น ศูนย์ BFC อำนวยความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส	แนวหน้า naewna prbangkok facebook.com/ prbangkok twitter.com/prbangkok	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวว่า กทม.เตรียมขับเคลื่อนการดำเนินการ ของศูนย์บริหารราชการ ฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) ซึ่งเป็นโครงการที่ กทม.ดำเนินการมาก่อนแล้ว ซึ่งให้บริการประชาชนด้วยการ รับบัตรคิวจากตู้ BMAQ แล้วเข้ารับบริการที่เคาน์เตอร์เจ้าหน้าที่ในแต่ละฝ่าย เพื่อความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส โดยเจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายจะลงรายละเอียด การรับเรื่อง ส่วนการตรวจสอบและการดำเนินการ จะออกรายงานจากระบบ ลงรับของประชาชนที่มาใช้บริการในวันนั้นและออกรายงานจากระบบ BFC เพื่อเปรียบเทียบจำนวนประชาชนที่มาติดต่อใช้บริการในแต่ละวัน - ปัจจุบันมีสำนักงานเขต ๑๖ แห่งที่เป็นศูนย์ BSC (Bangkok Service Center) ดำเนินการในรูปแบบศูนย์ BFC ต่อเนื่อง โดยเปิดให้บริการครบทั้ง ๑๐ ฝ่าย ได้แก่ เขตคลองเตย คันนายาว จตุจักร บางกอกน้อย บางขุนเทียน บางเขน	ด้านบวก - ขับเคลื่อนการดำเนินการ ของศูนย์บริหารราชการ ฉับไว ใสสะอาด (BFC) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เพิ่มความรวดเร็วในการ ให้บริการและมีความ โปร่งใส	- สำนักยุทธศาสตร์และ ประเมินผล สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้า การเปิดให้บริการศูนย์บริหาร ราชการ ฉับไวใสสะอาด (BFC) ในสำนักงานเขต ของ กทม. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เพิ่มความรวดเร็วในการ ให้บริการและมีความ

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>พญาไท พระโขนง มีนบุรี ยานนาวา ราชเทวี ราษฎร์บูรณะ วังทองหลาง สาทร นองแขม และห้วยขวาง อีก ๓๔ เขต ให้ดำเนินการปรับเป็นศูนย์ BFC โดยตั้งเป้าหมายเปิดให้บริการทั้ง ๑๐ ฝ่าย ให้ครบทั้ง ๕๐ เขต ภายใน ๑ ปี แต่ละเขตอาจมีความต้องการไม่เหมือนกัน ซึ่งได้สั่งการให้ดำเนินการอย่างจริงจังและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน โดยพัฒนา SLA (Service Level Agreement) ให้ชัดเจน คือ ประชาชนจะต้องได้รับอะไรบ้างจากการให้บริการ คุณภาพในการให้บริการ เวลาในการให้บริการ ซึ่งทุกเขตจะต้องสรุปว่าใน ๑ เดือนให้บริการอะไรบ้าง และแต่ละบริการใช้เวลาเท่าใด โดยเฉพาะเรื่องการขอใบอนุญาตต่าง ๆ ซึ่งทุกกิจกรรมจะมีระยะเวลา กำหนด พร้อมให้สอบถามความพึงพอใจจากประชาชน เพื่อนำไปปรับปรุงการให้บริการที่ดีขึ้น</p>		โปร่งใส
๕	กทม. ติวเข้มเทศกิจ ฝึกทักษะ การดูแล ความปลอดภัย ของประชาชน	แนวหน้า naewna prbangkok facebook.com/prbangkok twitter.com/prbangkok	<p>- นายจักษพันธ์ ผิวงาม รพ.กทม. กล่าวถึงการปฏิบัติงานของเทศกิจ กทม ในการดูแลความสงบเรียบร้อยของเมืองและความปลอดภัยของประชาชน ว่า กทม.ได้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ลูกจ้างเทศกิจก่อนประจำการในตำแหน่ง พนักงานเทศกิจ จำนวน ๒๓๐ นาย ซึ่งจะอบรมเป็นเวลา ๑ เดือน โดยฝึก ทักษะการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้านต่าง ๆ ส่วนพนักงานเทศกิจในตำแหน่ง ข้าราชการจะมีการฝึกทบทวนการปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ปีละ ๑ ครั้ง</p> <p>- กรณีเทศกิจพบเหตุเฉพาะหน้าที่ต้องช่วยเหลือประชาชนอย่างฉุกเฉิน หรือ เผชิญเหตุไม่ปกติ หน้าที่ของเทศกิจไม่ใช่จับผู้ร้ายซึ่งเป็นหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่ตำรวจ แต่อาจเข้าช่วยตามความเหมาะสมของแต่ละเหตุการณ์ ตามที่ได้ฝึกอบรมทักษะด้านการดูแลความปลอดภัยเบื้องต้น นอกจากนี้ ได้ จัดอบรมเทศกิจในด้านต่างๆ อาทิ ความรู้ด้านการบริหารราชการ กทม. นโยบายของ ผว.กทม. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานเทศกิจ ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายและอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานเทศกิจ กทม. ความรู้ เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติประจำวันของเจ้าหน้าที่เทศกิจ และระเบียบ กทม. ว่าด้วยการทำความเคารพและธรรมเนียมปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ เทศกิจ พ.ศ. ๒๕๓๒ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความ เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง เป็นต้น</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- จัดการฝึกอบรมทักษะด้าน การดูแลความปลอดภัย และทักษะด้านความรู้และ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เทศกิจ กทม.</p>	<p>- สำนักงานเทศกิจ สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดการ ฝึกอบรมทักษะด้านการ ดูแลความปลอดภัย และ ทักษะด้านความรู้และ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เทศกิจ กทม. เพื่อสร้าง ความเชื่อมั่นแก่ประชาชน</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๖	กทม.ติดตามความคืบหน้าแนวทางพัฒนาคลองลาดพร้าว คลองเปรมประชากร และคลองแสนแสบ	แนวหน้า mgronline innews matichon khaosod thainews	<p>- นายณรงค์ เรืองศรี รป.กทม. กล่าวหลังประชุมติดตามความคืบหน้าแนวทางการพัฒนาคลองลาดพร้าว คลองเปรมประชากร และคลองแสนแสบว่า ที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานและพัฒนาพื้นที่คลองลาดพร้าว คลองเปรมประชากร และคลองแสนแสบ ในส่วนของโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าว ซึ่ง ผว.กทม.ได้อนุมัติบอกเลิกสัญญา ตั้งแต่วันที่ ๕ ส.ค.๖๕ และสำนักการระบายน้ำ (สนน.) ได้มีหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญาแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างเรียกค่าเสียหายตามสัญญาและเสนอลงนามในคำสั่งคณะกรรมการบริหารจัดการหลังบอกเลิกสัญญา ส่วนการขุดลอกคลองลาดพร้าว จากคลองบางเขน-คลองแสนแสบความยาว ๑๒ กม. ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการขุดลอกคลองบางซื่อ จากถนนรัชดาภิเษก-คลองลาดพร้าว ขุดลอกได้ ๗๐๐ เมตร โครงการก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากร ช่วงที่ ๑ จากคลองบ้านใหม่-หมู่บ้านแกรนด์คาแนล ดำเนินการแล้วเสร็จ ช่วงที่ ๒ จากสุดเขตกรุงเทพฯ-คลองบ้านใหม่ และจากหมู่บ้านแกรนด์คาแนล-ถนนสรองประภา อยู่ระหว่างก่อสร้าง ความคืบหน้าร้อยละ ๑.๙๐ ช่วงที่ ๓ จากถนนสรองประภา-ถนนแจ้งวัฒนะ อยู่ระหว่างก่อสร้าง ความคืบหน้าร้อยละ ๔.๐๕ ช่วงที่ ๔ จากถนนแจ้งวัฒนะ-ถนนเทศบาลสงเคราะห์ อยู่ระหว่างก่อสร้าง ความคืบหน้าร้อยละ ๒๔.๒๕ การสำรวจบริเวณที่มีสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำแนวเขตคลองสาธารณะ ๕๐ สำนักงานเขต มีทั้งหมด ๗,๙๗๙ หลัง รื้อย้ายแล้ว ๑,๙๖๑ หลัง ยังไม่รื้อย้าย ๖,๐๑๘ หลัง</p> <p>- สำหรับแนวทางการจัดการน้ำเสียของอาคารรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานราชการ กทม.ได้ทำหนังสือขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบการระบายน้ำทิ้งให้ได้ตามกฎหมายกำหนด โดยประชาสัมพันธ์ให้เชื่อมต่อรวบรวมน้ำเสีย เพื่อนำน้ำเสียไปบำบัดยังโรงควบคุมคุณภาพน้ำ กทม. ส่วนการติดตั้งถังดักไขมันในพื้นที่ ๒๑ เขตริมคลองแสนแสบและคลองสาขา ในปี ๒๕๖๕ มีเป้าหมายติดตั้งถังดักไขมันทั้งสิ้น ๒,๘๗๗ ถัง ปัจจุบันติดตั้งแล้ว ๒,๘๙๖ ถัง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ ต.ค.๖๕) ซึ่งในปี ๒๕๖๖ ติดตั้ง ๕,๕๖๒ ถัง ปี ๒๕๖๗ ติดตั้ง ๕,๐๐๘ ถัง ปี ๒๕๖๘ ติดตั้ง ๔,๕๗๕ ถัง รวมติดตั้งถังดักไขมันทั้งสิ้น ๑๘,๐๒๒ ถัง</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- เร่งรัดการพัฒนาคลองและพื้นที่ริมคลองลาดพร้าว คลองเปรมประชากร และคลองแสนแสบ</p> <p>- ขอความร่วมมือสถานที่ราชการ และผู้ประกอบการจัดทำระบบจัดการน้ำเสียก่อนปล่อยน้ำเสียสู่แหล่งน้ำสาธารณะ</p>	<p>- สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ความคืบหน้าการพัฒนาคลองและพื้นที่ริมคลองลาดพร้าว คลองเปรมประชากร และคลองแสนแสบ การขอความร่วมมือสถานที่ราชการ ผู้ประกอบการเชื่อมต่อรวบรวมน้ำเสียเพื่อนำน้ำเสียไปบำบัดยังโรงควบคุมคุณภาพน้ำ กทม. และการติดตั้งถังดักไขมันในชุมชน</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>- ได้มอบหมายให้ สนน.ร่วมกับสำนักงานเขตสร้างความเข้าใจกับชุมชนที่ รุกกล้าแนวก่อสร้างเชื่อมเปรมประชากร เพื่อรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้างที่รูกกล้า รวมถึงประสานผู้รับจ้างจัดทำแผนการทำงานให้ชัดเจน เร่งรัดให้การ ก่อสร้างเชื่อมแล้วเสร็จตามกำหนด</p>		
๗	<p>รัฐบาลห่วงใย ผู้ติดยาเสพติด จัดสายด่วน- แอปพลิเคชันไลน์ ช่วยให้ คำปรึกษา แก่ประชาชน</p>	<p>ไทยโพสต์ thaipost innnews mgronline plewseengern</p>	<p>- น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการ แก้ไขปัญหาจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องและประชาชนทุกคนในสังคม หากมีบุคคลในครอบครัวเป็นผู้ติด สารเสพติด หรือคนใกล้ชิดเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ขอให้เร่งเข้าสู่ กระบวนการบำบัดโดยด่วน หากปล่อยให้มีการเสพยาเป็นระยะเวลาานาน จะเป็นต้นเหตุของการกระทำ ความรุนแรงต่าง ๆ</p> <p>- ปัจจุบันผู้ติดยาเสพติดสามารถเข้ารับคำปรึกษาเบื้องต้นก่อนเข้ารับ การ บำบัดรักษาหลายช่องทาง ทั้งสถานพยาบาลของรัฐทุกแห่งในสังกัด กระทรวงสาธารณสุข และศูนย์บริการสาธารณสุขของ กทม. นอกจากนี้ ยังมีช่องทางของสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราช ชนนี (สบยช.) ที่สายด่วนบำบัดยาเสพติด ๑๑๖๕ และสายด่วนเลิกยาเสพติด ผ่านศูนย์ดำรงธรรม ๑๕๖๗ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง รวมถึงช่องทาง Line Official ห่วงใย โดยสามารถค้นหาโดยใช้ คำว่า @๑๑๖๕huangyai ซึ่งเป็น ระบบแชทบ๊อต ตอบคำถามอัตโนมัติ ที่ตอบทุกเรื่องเพื่อประเมินตัวเอง เกี่ยวกับการติดสารเสพติดและการให้คำปรึกษา การตอบคำถามที่พบบ่อย เพื่อเป็นแนวปฏิบัติเบื้องต้น หรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม นอกจากนี้ ประชาชนสามารถติดต่อเพื่อเข้ารับการบำบัดได้ที่สถาบันบำบัดที่กระจาย อยู่ทั่วประเทศ</p>	<p><u>ด้านบวก</u> - บูรณาการความร่วมมือ ขับเคลื่อนการป้องกันและ แก้ไข ปัญหายาเสพติด ในพื้นที่กรุงเทพฯ</p>	<p>- สำนักพัฒนาสังคม สำนัก ออมัย สำนักงานเขต และ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้า การประสานความร่วมมือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพฯ อาทิ การบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติด การสร้างงาน สร้างอาชีพ และการสร้าง เครือข่ายเฝ้าระวังในชุมชน</p>
๘	<p>สธ.เตือน กลุ่มเสี่ยง ๖๐๘ เด็กลาย ๖ เดือน- ๔ ปี เข้ารับ วัคซีนโควิด 19 เสริมสร้าง</p>	<p>มติชน แนวหน้า ข่าวสด matichon mgronline naewna khaosod</p>	<p>- นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์โรคโควิด 19 ของประเทศไทยมีแนวโน้ม ลดลงต่อเนื่อง โดยสัปดาห์ที่ ๔๒ ช่วงวันที่ ๑๖-๒๒ ต.ค.๖๕ มีผู้ป่วยราย ใหม่ ๒,๖๑๖ ราย เฉลี่ย ๓๗๓ ราย/วัน ผู้เสียชีวิต ๔๐ ราย เฉลี่ย ๕ ราย/วัน ประชาชนเริ่มใช้ชีวิตตามปกติมากขึ้น แต่หากต้องเข้าไปในพื้นที่คน หนาแน่น การระบายอากาศไม่ดี ขอให้ยังคงปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน</p>	<p><u>ด้านบวก</u> - เร่งรัดให้บริการวัคซีนโควิด 19 แก่ ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อสร้าง ภูมิคุ้มกัน ป้องกันการเจ็บป่วย รุนแรงและเสียชีวิตหากติดเชื้อ</p>	<p>- สำนักการแพทย์ สำนัก ออมัย และสำนักงาน ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ความคืบหน้าการให้บริการ วัคซีนโควิด 19 แก่ประชาชน และเชิญชวนประชาชน</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	ภูมิคุ้มกันก่อนเข้าสู่ฤดูหนาว		<p>ตนเอง ทั้งสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ และที่สำคัญคือ การรับวัคซีนโควิด 19 ซึ่งขณะนี้ฉีดไปแล้ว ๑๔๒.๘ ล้านโดส ครอบคลุมเข็มปกติเกือบร้อยละ ๘๒ แต่เข็มกระตุ้นในทุกกลุ่มยังมารับน้อยไม่ถึงร้อยละ ๕๐ การได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็ม ๔ จะช่วยลดอาการรุนแรงและการเสียชีวิตได้เกือบ ๑๐๐% โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ๖๐๘ หากได้รับวัคซีนเข็มที่ ๒ หรือ ๓ มาแล้วเกิน ๓-๔ เดือน ให้มารับวัคซีน เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ส่วนกลุ่มเด็กเล็กอายุ ๖ เดือน - ๔ ปี ซึ่งยังไม่เคยสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด 19 ขณะนี้ สธ.ได้ส่งวัคซีนไฟเซอร์ฟาซีแดงกระจายไปยังโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการในคลินิกเด็กสุขภาพดี (well baby clinic) ผู้ปกครองสามารถให้เด็กฉีดพร้อมกับวัคซีนป้องกันโรคอื่น ๆ ได้ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงอาการรุนแรงและเสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด 19 รวมถึงการเกิดภาวะอักเสบของอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายเด็ก (MIS-C) - ในช่วงฤดูหนาวจะมีการระบาดของเชื้อไวรัสก่อโรคเพิ่มขึ้นหลายโรค รวมถึงโควิด 19 จึงขอให้กลุ่มเสี่ยงทั้งกลุ่ม ๖๐๘ และเด็กเล็กต่ำกว่า ๕ ปี มารับวัคซีน เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด 19 ก่อนจะถึงฤดูหนาว ซึ่งโรงพยาบาลต่าง ๆ ได้จัดพื้นที่ให้บริการกลุ่มเด็กอายุ ๖ เดือน - ๔ ปี เป็นการเฉพาะ เพื่อให้ได้รับวัคซีนเร็วขึ้น ผู้ปกครองสามารถพบบุตรหลานไปรับวัคซีนได้ตามความสมัครใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยจะฉีดวัคซีนทั้งหมด ๓ เข็ม เข็มแรกและเข็มที่ ๒ ห่างกัน ๑ เดือน และเข็มที่ ๓ ห่างจากเข็มที่ ๒ ประมาณ ๒ เดือน 	โควิด 19 และการเจ็บป่วยในช่วงฤดูหนาว	กลุ่มเสี่ยง เด็กอายุ ๖ เดือน-๕ปี เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิตหากติดเชื้อโควิด 19 และการเจ็บป่วยในช่วงฤดูหนาว

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์